
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันที่  21  กันยายน  2566  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2566   

วันที่  12  กันยายน  2566  เวลา  14.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นางสาวจุรีภรณ์    เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
8. นายเดชศักด์ิ  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
9. นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
10. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
11. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายวสันต์     อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
13. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
14. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
15. นางนันทพร    สิริปัญจโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
16. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
17. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายธีระศักดิ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
19. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

20. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

21. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

22. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
23. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
24. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
25. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
26. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 



2  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

27. ว่าท่ี ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
28. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
29. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
30. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮ ี
31. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
32. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
33. นายหมวดเอกเนติพัฒน์   รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
1. นายบุญเลิศ     อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
2. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
3. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 

4. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางภาคินัย  เฉลิมแสน (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. นายศราวุธ  คงเพชร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายทรงศักดิ ์  เลิศลำหวาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
10. นายชาติชาย  ชมเช่ียวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
11. นายอรรถพล  แก้วมนตร ี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
12. นางสิริจรรยา ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
13. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
14. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
15. นายธีรพันธ ์  วงศ์กาไสย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
16. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
17. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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18. นายทรงศักดิ ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
19. นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
20. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
21. นายสฤษด์ิ  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
22. นายธนภัทร    วันทาพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
23. นายนพรัตน์   ผลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
24. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
25. นายศิริ  สุริโย  หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.สต. 
26. นายอำนาจ  แก้วพิลา  ประธาน กปอ.เกษตรวิสัย 
27. นายวีระพันธ์    หันชะนา ประธาน กปอ.ธวัชบุรี 
28. นายเกษม     ภักดีบุรุษ (แทน) ประธาน กปอ.เมืองสรวง 
29. นายพิทักษ์    โทนหงสา ประธาน กปอ.ศรีสมเด็จ 
30. นายพรชัย  อาจวงษา (แทน) ประธาน กปอ.โพนทราย 
31. นางเพ็ญศร ี  เฉวียงหงษ ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
32. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
33. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
34. นางจีรนันท์  ทองถนอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
35. นางสาวขวัญดาว วรนาม  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
36. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
37. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
38. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
39. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
40. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
41. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและและทรัพย์สิน 
42. นางนัยนา  แก้วพะเนาว ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
43. นายสัญญา  อัมพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
44. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
45. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
46. นางลัดดาวัลย์ วินทะสมบัติ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
47. นางคำกอง  ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
48. นางสขิลา  นิสีดา  รกน.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
49. นางสาวพรรณปพร โคกแปะ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
50. นางสาวมาลา พรมอาด หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
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51. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
52. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
53. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
54. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
55. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
56. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
57. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
58. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
59. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวันนี้ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนต์ไหว้พระครับ  
ขอกราบเรียนเชิญครับ  
- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งท่ี  3 
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 12 กันยายน 2566 ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังวัดร้อยเอ็ด
ได้จัดระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 12 
กันยายน 2566 ตามลำดับดังนี้นะครับ ระเบียบวาระที่ 1 เรื ่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระที ่ 2 เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 2) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่น ๆ ตรวจแล้วถูกต้อง ลงช่ือ นางพรธิพา  
ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอเชิญครับ 
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ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนจาก รพ.สต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 
12 กันยายน 2566  จะขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะ 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ มีเรื ่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการ

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื ่อให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู ้ปกครองและนักเรียน  
ในปีงบประมาณ 2566 ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 17 คน ๆ ละไม่เกิน 33,000 
บาท/ปีการศึกษา รวมเป็นเงิน 561,000 บาท ทุนสำหรับนักเรียน แบ่งเป็น นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รายละไม่เกิน 1,000 บาท จำนวน 465 คน เป็นเงิน 456,000 บาท และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละ 2,000 บาท จำนวน 316 คน เป็นเงิน 632,000 บาท 
ซึ ่งเด็กที ่จะได้รับทุนต้องมีเงื ่อนไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีนักเรียนท่ีไม่เข้าเกณฑ์ จำนวน 
22 ราย ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 ราย และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 ราย โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ม.ต้น 5 ราย ม.ปลาย 1 ราย 
โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ม.ต้น 6 ราย ม.ปลาย 3 ราย โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด ม.ต้น 1 ราย  
ม.ปลาย 6 ราย และโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ไม่มีนะคะ ในส่วนของนักเรียน 22 คน ท่ียังไม่ได้
รับทุน เนื่องจากไม่อยู่ในเกณฑ์ไม่อยู่ในคุณสมบัติดังกล่าว อยากประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือ
จากท่านสมาชิกสภาทุกท่านและท่านท่ีมีความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดคุณสมบัติ
ทั้ง 22 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท เนื่องจากหากเราไปมอบทุนการศึกษาเด็ก ๆ  ทั้งหมด 
ก็จะเหลือ 22 คน ท่ีจะไม่ได้รับทุน มีความรู้สึกว่า เด็ก ๆ ท่ีเหลือ 22 คน ไม่มีสิทธิรับ เกรงว่าจะมี
ความรู้สึกท่ีด้อยกว่าคนอื่น ก็เลยอยากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านหรือท่านท่ีมีความประสงค์ท่ีจะให้
ความช่วยเหลือ สามารถสมทบทุนการศึกษาครั้งนี้ได้นะคะ โดยติดต่อทางกองการศึกษาได้นะคะ  
จึงแจ้งเพื่อทราบในท่ีประชุมค่ะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2566 
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2566 
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ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1) สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2566 
2) สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2566  
เราจะรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 22 สิงหาคม 2566 ก่อนนะคะ เชิญคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมค่ะ 

นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม
จะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2566  

มติที่ประชุม รับรอง  32       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2566 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมค่ะ 
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นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  
เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม
จะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

มติที่ประชุม รับรอง  32       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  ญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญ 
ฝ่ายบริหารค่ะ 
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นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นใน
การขออนุมัติใช้จ่ายเง ินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุข ประเภทค่าครุภัณฑ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 6 อำเภอ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วย
บริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ประเภทค่าครุภัณฑ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 6 อำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ เหตุผล เนื่องจากหน่วยบริการ
สาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เพื่อใช้ใน
การสาธารณสุขและการบริหารจัดการของหน่วยบริการ จึงมีความจำเป็นในการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
บำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุข ประเภทค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์ จำนวน 6 อำเภอ รวมทั้งส้ิน 45 รายการ รวมเป็นเงิน 1,174,700 บาท รายละเอียดดังนี้ 
1. อำเภอเกษตรวิสัย รายการท่ีเสนอขอ 5 รายการ จำนวนเงิน 450,000 บาท 
2. อำเภอธวัชบุรี รายการท่ีเสนอขอ 1 รายการ จำนวนเงิน 24,000 บาท 
3. อำเภอเมืองสรวง รายการท่ีเสนอขอ 1 รายการ จำนวนเงิน 23,500 บาท 
4. อำเภอเมยวดี รายการท่ีเสนอขอ 1 รายการ จำนวนเงิน 25,000 บาท 
5. อำเภอโพนทราย รายการท่ีเสนอขอ 6 รายการ จำนวนเงิน 502,900 บาท 
6. อำเภอศรีสมเด็จ รายการท่ีเสนอขอ 31 รายการ จำนวนเงิน 149,300 บาท 
ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นท่ี ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ซึ่งการใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าว เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ
สาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้แถลงญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดอภิปรายต่อท่ีประชุมจะขอมติจากท่ีประชุมเลยนะคะ เลขานุการสภานับองค์ประชุม
ด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติ
ขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณา
ยกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขอ 
ใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณา 
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ยกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ
สาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ  

มติที่ประชุม อนุมัติ  32       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่านนายกค่ะ  
นายก อบจ. เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่าน ก่อนที่จะเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผมขอแก้ไขคำผิดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้  หน้า 11 
ข้อความเดิม รายการภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 ยอดประมาณการ 29,760,211 
บาท ขอแก้ไขเป็น รายการภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 ยอดประมาณการ 
29,547,711 บาท หน้า 11 ข้อความเดิม รายการรวมหมวดภาษีจัดสรร ยอดประมาณการ 
31,760,211 บาท ขอแก้ไขเป็น รายการรวมหมวดภาษีจัดสรร ยอดประมาณการ 31,547,711 
บาท หน้า 11 ข้อความเดิม รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ยอดประมาณการ 0 บาท ขอแก้ไขเป็น 
รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป ยอดประมาณการ 212,500 บาท หน้า 12 ข้อความเดิม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จำนวน 29,760,211 บาท ขอแก้ไขเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จำนวน 29,547,711 บาท หน้า 12 ขอเพิ่มรายการ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 212,500 บาท 
ประมาณการตามที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้จึงขอแก้ไขรายละเอียดที่พิมพ์คลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง รายละเอียดตามใบแทรกแก้ไขคำผิดที่ได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้วครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอแก้ไขคำผิดในร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามใบแทรกแก้ไขคำผิด ขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบ
เพิ่มเติมในท่ีประชุมสภาค่ะ 
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เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจาก  
การเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั ้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว  
ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ
ต้องได้รับคำยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วรรคท้าย ญัตติท่ียังไม่ได้จัดเข้าระเบียบ
วาระ หรือคำแปรญัตติในขั้นคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง เรียนที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาค่ะ ต่อไปประธานจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดยินยอมให้แก้ไขข้อความในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามใบแทรกแก้ไขคำผิดที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ  
กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่ยินยอม 
ให้แก้ไขข้อความในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามใบแทรกแก้ไข
คำผิดท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติ
ยินยอมให้แก้ไขข้อความในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ตามใบแทรกแก้ไขคำผิดท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอนะคะ 

มติที่ประชุม ยินยอมใหแ้ก้ไขข้อความ  32       เสียง 
  ไม่ยินยอมให้แก้ไขข้อความ  - เสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาเห็นชอบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปแล้วนั้น บัดนี้ปรากฏว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากมีรายรับบาง
ประเภทเพิ ่มขึ ้น ทำให้มีรายรับเกินยอดรวมทั ้งสิ ้นของประมาณการรายรับเป็นเง ินทั ้ง ส้ิน 
31,760,211 บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงินท้ังส้ิน 31,760,211 บาท ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 31,760,211 บาท ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา จำนวน 30,813,780 บาท ด้านการดำเนินงานอื ่น แผนงานงบกลาง จำนวน 
946,431 บาท งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,760,211 บาท เหตุผล เนื่องจากมีเงินรายได้ที่เกิน
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ยอดรวมทั้งสิ ้นของประมาณการรายรับประจำปี จึงมีความจำเป็นจะต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริการสาธารณะ ให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยยิ ่งขึ ้น จึงเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   วันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องพิจารณา
เป็น 3 วาระคือ วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ ต่อไปสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ดิฉันจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
อภิปรายในขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย  
เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 

นางสาวจุรีภรณ์  ท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราเพื่อน
สมาชิกรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งวันนี้เราก็มีตัวเลขที่จะพิจารณาทั้งสิ้น 31 ,760,211 บาท ซึ่งแบ่งเป็น งบกลาง 
จำนวน 946,431 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งเป็นงานก่อสร้าง งบลงทุน     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,813,780 บาท ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ได้มี
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและได้รับการจัดสรรงบประมาณไปลงในพื้นที่ ท่านประธาน
และเพื่อนสมาชิกคะถ้าจำกันได้นะคะ ในการประชุมสภาเมื่อวันท่ี 22 และ 31 สิงหาคม ท่ีผ่านมา 
พวกเราได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งในการพิจารณา  
ณ วันนั้น ถ้าเพื่อนสมาชิกได้ทำการบ้านอย่างละเอียดก็จะพบว่าฝ่ายบริหารได้จัดสรรงบประมาณ 
ซึ่งเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาลงพื้นที่อำเภอโพนทองมากที่สุด เป็นตัวเลขประมาณ  
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40 ล้านบาท รองลงมาก็คืออำเภอเสลภูมิ ธวัชบุรี เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติมท่ีมีเงินงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาถึง 31 ล้านบาท ก็แบ่งเป็นงบกลางประมาณ  
9 แสนบาท และเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30 ล้านบาท ถ้าทุกท่านได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติโดยละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าโครงการที่ได้รับการจัดสรรลงในอำเภอที่ได้รับการจัดสรร 
ก็จะเป็นธวัชบุรี เสลภูมิ โพนทอง อยู่เหมือนเดิมนะคะ ซึ่งก็วนอยู่กับวงจรอำเภอเดิม ซึ่งตัวดิฉัน  
ก็คงจะไม่ทักท้วงไปยังฝ่ายบริหารว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบกระจุกไม่กระจายหรือว่าเลือกที่รัก
มากกว่า ไม่อยากจะพูดอย่างนั้น เด๋ียวสมาชิกจะว้าวุ่นกัน ก็คงจะต้องนำเรียนไปยังท่านประธานไป
ถึงฝ่ายบริหารว่าจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีทั ้งสิ ้น 20 อำเภอ แล้วอีก 17 อำเภอ ที่ยังไม่ได้รับ  
การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาก็ยังรอคอยจากฝ่ายบริหารอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยยุติธรรมและเท่าเทียมกัน  
นำเรียนเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านประไพ  ศรีสัจจา ค่ะ   
นายประไพ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประไพ ศรีสัจจา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่าน
ไปยังคณะบริหารว่าการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็เห็นด้วยในความคิด บางครั้งท่าน
ผู้บริหารอาจจะมองภาพในความจำเป็นที่สำคัญ ที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ในส่วน
หนึ่งผมเองใคร่ขออนุญาตกราบเรียนในพื้นที่โพนทราย พื้นที่โพนทรายในคราวที่แล้ว ปีที ่แล้ว  
น้ำท่วมทั้งอำเภอถนนทุกสายที่อยู ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
มี 8 สาย ของอำเภอโพนทราย เป็นถนนที่ชำรุดทรุดโทรม ขรุขระ ลำบาก พี่น้องประชาชนสัญจร
ไป-มาได้รับความเดือดร้อนทั้งประสบอุบัติเหตุก็บ่อยครั้ง ก็เห็นด้วยในการนำเสนอร่างข้อบัญญัติ
เพิ่มเติมในครั้งนี้ แต่ก็ฝากท่านนายกอีกส่วนหนึ่งว่าอย่างน้อยทิศทางในหลาย ๆ ส่วน อย่าให้เขา
มองว่า โพนทรายคืออำเภอไกลปืนเที่ยงนะครับ ก็ห่างไกลจากจังหวัดร้อยเอ็ดมากที่สุดครั บติด 
ศรีสะเกษ ก็ฝากท่านนายกด้วยครับว่าขอความอนุเคราะห์ในส่วนหนึ่งดูแลพื้นที่ของพวกเรา  
ขออนุญาตกราบเรียนส่วนหนึ่งว่าพื้นที่โพนทรายเป็นแหล่งลำน้ำมูลขยายจาก 3 ตำบล ยางคำ  
สามขา ท่าหาดยาว มีท่าทรายทั้งหมด 12 ท่า ถนนทุกสายท่าทรายครับ นี่คือในส่วนหนึ่งที่ทำให้  
พี่น้องเดือดร้อนมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายก ถ้ายังไงแล้วถ้ามี
ส่วนเหลือเล็กเหลือน้อยฝากไปยังโพนทรายด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านวรการ  กมลเลิศ ค่ะ 

นายวรการ กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมวรการ กมลเลิศ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองฮี ครับท่านประธานครับจากการที่ได้ศึกษาจากการ  
ที่ได้ดูข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ก็ดีใจแทน  
พี่น้องท่ี 7 โครงการนี้ได้รับอานิสงส์ ถ้าเปรียบข้อบัญญัติฉบับนี้ก็คงจะเป็นฝนหลงฤดูเสียแต่ว่า  
มันไปตกท่ีเดิม ๆ เหมือนท่ีท่านสมาชิกคนแรกที่ท่านกล่าว ตรงไหนท่ีเคยลงก็ลงอยู่นั่นล่ะ อย่างเขต 
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อาจสามารถ พนมไพร หนองฮี โพนทราย สุวรรณภูมิ ไม่มีเลย ก็นึกน้อยใจอยู่ เพราะว่าท่านนายก
เคยบอกว่าจะทำให้มันทั่วถึงและเป็นธรรม ถ้ามันไม่ทั่วถึงมันก็ไม่เป็นธรรมนะครับแต่ก็เข้าใจอยู่  
ถ้ามีฝนเทียมครั้งต่อไปนะครับ ไม่ใช่ฝนหลงฤดู ก็คิดว่าที่ไม่ทั่วถึงก็อยากจะให้มันทั่วถึง จะน้อย  
จะนิดก็ยังดี เพราะว่าพี่น้องเขาก็ยังคิดถึงว่าถ้ามันมีอะไรมาก็อยากจะได้กันอยู่นะครับ หลายคน 
ก็ยังสงสัยอยู่ว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นไปตามหลักภูมิรัฐศาสตร์หรืออย่างไร ผมก็ไม่เข้าใจ
เป็นภาษาทางการเมืองแต่ก็รู้ว่าพี่น้องทางหนองฮีรักท่านนายกนะครับ โดยเฉพาะท่าน  สจ.ทาง 
ธวัชบุรี ถ้ามีงานเขาจะบอกเลยว่าถ้านายกไม่ว่างเอาคุณนายมาก็ได้นะ เขารักเขาบอกว่าคนอะไร
สวยจัง ถ้าถึงจะสวยอย่างไรถ้างบประมาณไม่ทั่วถึงเขาอาจจะหลง ๆ ลืม ๆ  ส่วนหนึ่งก็คือรอยต่อ
ระหว่างหนองฮีกับพนมไพรมันจะมีโรงเรียนของ อบจ.เราอยู่ โรงเรียนโพธิ์ทองครับ ทีนี้เขตตำบล
อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองฮีจะมีอยู่ประมาณ 3-4 หมู่บ้าน ไปเรียนที่โพธิ์ทองพิทยาคม  
ซึ่งเป็นถนนลูกรัง เป็นรอยตะเข็บของป่าสงวนแห่งชาติ ถนนไม่ได้รับการดูแลมานานแล้ว ลูกหลาน
ประมาณ 30-40 คน ต้องนั่งรถไปโรงเรียนทุกวัน บางวันก็มีบางคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไป บางที  
มันหกล้มหรือเกิดจากถนนเขาเราไม่ดีพอ อันตรายนะครับท่าน บางทีก็เปียกปอน ฝากด้วยครับ 
ถ้ามีฝนเทียมครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมเข้าใจนะครับเสียงสะท้อนที่ท่านได้พูดถึงเรื่อง

การจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ แต่ว่าในฐานะในโอกาสที่ทำหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผมก็มองภาพรวมทั้งหมด ผมไม่ได้ว่ารักที่ตรงไหน ชังที่ตรงไหน ผมรักสมาชิกทุกท่าน 
พร้อมที่จะทำงานร่วมกัน ทำงานร่วมกับท่าน แก้ไขปัญหาช่วยกัน ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกัน  
การจัดสรรงบประมาณผมมองภาพรวมทั้งปีคือการจัดสรรงบประมาณทั้งปีมันก็จะมีทั ้งการทำ
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ทำงบแบบเราทำวันนี้คืองบเพิ่มเติม มันจะมีงบเหลือจ่าย งบเงินอุดหนุน 
ซึ่งทุกอย่างผมก็จะมาดูน้ำหนักว่าส่วนไหนที่ไปขอตรงส่วนไหนบ้าง คือถ้าเกิดจะมองเฉพาะ  
ในโครงการวันนี้ท่านก็อาจจะบอกว่าอำเภออื่นที่ไม่ได้รับงบประมาณจะเสียโอกาส แต่โอกาส  
ข้างหน้าที ่ผมไปขอจากโครงการเง ินอุดหนุนเฉพาะกิจมันก็จะไม่มีอำเภอที ่ปรากฏในวันนี้  
คือในฐานะท่ีเป็นนายกเป็นผู้บริหารผมก็มองภาพรวมท้ังหมด ก็นำเรียนให้พวกท่านได้รับทราบว่า
ผมไม่ได้ว่ารักท่ีตรงไหน ชังท่ีตรงไหน ผมรักพวกท่านทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสจ.สุนทร  วงค์ศรีมี ค่ะ 
นายสุนทร ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอ

จตุรพักตรพิมาน ในโอกาสที่เราพิจารณางบเหลือจ่ายประจำปี 2566 ในวันนี้ ผมมองว่าเป็น
สัญญาณที่ดีในการที่ในปี 2567 เพื่อน ๆ ที่ตกรถเที่ยวนี้อาจจะมีงบเพิ่มเติม ปี 2567 ใจเย็น ๆ    
นะครับท่าน ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณทางฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะท่านนายกในฐานะท่ี
อำเภอจตุรพักตรพิมานเป็นหนึ่งในอำเภอท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,500,000 บาทในครั้งนี้ 
ผมอยากเรียนกับท่านประธานนะครับว่าถนนเส้นที่ฝ่ายบริหารได้จัดสรรงบประมาณลงในครั้งนี้  
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ผมอยากเรียนว่าเป็นถนนเส้นที่ลำบากที่สุด ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างตำบลเมืองหงส์ไปตำบล 
โคกล่าม ซึ่งเป็นชุมชนท่ีขนาดใหญ่ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยเฉพาะตำบลเมืองหงส์มี 4 หมู่บ้าน 
บ้านเมืองหงส์มี 4 หมู่นะครับบ้านเดียว บ้านโคกล่ามก็มี 4 หมู่ ตั้งแต่เป็นหมู่บ้านมาหลายร้อยปี  
ไม่เคยมีถนนที่ใช้สัญจรไป-มาเป็นถนนลาดยางเลยนะครับ เป็นถนนลูกรัง โดยเฉพาะหน้าฝน 
การสัญจรไป-มา ไปไม่ได้นะครับนอกจากจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถอีแต๋นอะไรประมาณนั้น  
นะครับ หลังจากท่ีพี่น้องส่วนใหญ่ทราบข่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณลง
ในครั้งนี้ ท้ังเฟสท้ังไลน์ผมไม่ว่างเลยนะครับ ฝากขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเยอะ
มาก ส่วนหนึ่งเขาก็ดีใจมากว่าหลายร้อยปีท่ีผ่านมาเขาไม่มีถนนลาดยางนะครับ ในส่วนท่ีผมมองว่า
เพื่อนสมาชิกหลายอำเภอไม่ได้รับการจัดสรร ผมเข้าใจ เข้าใจว่าด้วยข้อจำกัดของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณนะครับ คราวหน้าอาจจะได้รับการจัดสรร  
ดีใจที่สุดก็คือผมทราบดีว่าท่านเป็นนักการเมืองอาชีพนะครับไม่ใช่มีอาชีพเป็นนักการเมือง  
เวลามองปัญหาต่าง ๆ ผมคิดว่าจะต้องมองที่ปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ต้องขอบพระคุณ  
ในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสจ.ดาราณี  ศรีดารา ค่ะ 

นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในวาระนี้เป็นเรื่องของข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) งบประมาณประจำปี 
2566 ตัวเลขกลม ๆ นะคะ 31 ล้าน ก็ถือว่าต้องขอบคุณฝ่ายบริหาร ขอบคุณทางเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้นำ
เงินตรงนี้ออกมาใช้ เพื่อที่จะให้ทางสภาเราได้อนุมัติงบประมาณให้ทันในการใช้ในปีงบประมาณ 
2566  ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราท่ีมีการจัดสรรเพิ่มเติม ถามว่าท่านนายกก็ทำหน้าท่ี
ในการดูแลภาพรวม แต่ว่าก็ยังอดไม่ได้ที่เราจะต้องลุกขึ้นมาอภิปรายนะคะท่านนายก ด้วยการทำ
หน้าที่ของพวกเราเอง พี่น้องประชาชนในอำเภอของพวกเราก็อยากจะเห็นว่าพวกเรามาทำหน้าท่ี
แทนเขาไหม เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดีกับทุกอำเภอนะคะ ทราบว่าทุกอำเภอก็จะมีความเดือดร้อน 
เส้นทางที่ท่านนายกได้จัดสรรลงไปนั้น พี่น้องประชาชนก็คงจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ  
เมื ่อสักครู่ท่านสุนทรก็ได้บอกว่า ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ ก็ได้บอกว่าเส้นทางนี้ ไม่เคยได้รับ 
การดูแลเลย ขอบคุณท่านนายกที่ดูแลเส้นทางนี้ก็ถือว่ามันเป็นความจำเป็นและสิ่งที่ด้วยความ  
ท่ีงบประมาณก็มีจำกัด ท่านนายกได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่ายังมีช่องทางในเรื่องของเงินเหลือจ่ายหรือว่า
เงินอุดหนุน ยังไงก็แล้วแต่หนองพอกก็ยังอยากจะร้องขอเหมือนเดิมนะคะ วันนี้เราเองมาทำหน้าท่ี
ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาเป็นตัวแทนของพี่น้องในอำเภอของพวกเร า 
ตราบใดที่ยังไม่เห็นตราในข้อบัญญัติหรือว่ายังไม่เห็นตัวหนังสือออกมาเราก็ไม่มีความสบายใจว่า
พวกเราจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะอำเภอหนองพอกเป็นอำเภอที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ดีใจนะคะที่เห็นโฆษณาวอลเล่ย์บอลที่เราจะจัดขึ้นในปลายปีนี้  
มีพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นหน้าตาของจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกมาให้พี ่น้องประชาชนได้เห็นว่า
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จังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นแหล่งท่องเที่ยว อำเภอหนองพอกก็ถือว่าเป็น
อำเภอที ่เป็นแหล่งท่องเที ่ยวของจังหวัดร ้อยเอ็ด เป็นหน้าเป็นตาจังหวัดร้อยเอ ็ดเช่นกัน 
เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่อยากจะใช้เวทีนี้ได้ร้องขอผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารในเรื่อง
ของถนนหนทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการ
ส่งเสริมด้านกีฬา เพราะว่าดิฉันเคยมาร้องขอกับท่านนายกในเรื่องของถนนเช่ือมต่อระหว่างบึงงาม
และผาน้ำย้อยท่ีเป็นถนนเป็นทางลัดขึ้นพระมหาเจดีย์ในช่วงเวลาท่ีมีกิจกรรมท่ีพระมหาเจดีย์หรือ
ว่าเป็นเทศกาล ตรงนี้ก็เป็นการช่วยในเรื่องของการจราจรและในอนาคตต่อไปเราจะจัดงานกีฬา  
ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานหรือการวิ่ง ถนนเส้นนี้ก็เป็นประโยชน์เช่นกัน อยากจะฝากท่านนายก
ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านสจ.วสกมล อ่อนประทุม ค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเชียงขวัญ ต้องขออนุญาตใช้วาระนี้
เพื่อที่จะตรวจสอบงบประมาณ เพราะว่าถ้าไม่พูดต้องว้าวุ่นแน่เลย ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้
นำงบประมาณในส่วนนี้มาให้ทางสภาเราพิจารณานะคะ แต่ในส่วนของสมาชิกก็ขออนุญาตทำ
หน้าท่ีของตนเองด้วยนะคะ จะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ และพี่น้องประชาชนท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือในความเดือดร้อนต่าง ๆ ของโครงสร้างพื้นฐานก็ใช่ แต่ก็แอบน้อยใจ เพราะว่า  
ทางอำเภอเชียงขวัญเราก็เดือดร้อนเหมือนกัน ในเดือนตุลาคม วันที ่ 27 ตุลาคม ที ่จะถึงนี้  
ทางอำเภอเชียงขวัญได้เป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อท่ีจะมีหน่วยงานแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว.  
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปเปิดงานที่โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม และเส้นทางหลักไม่ว่าจะ
เป็นทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางจังหวัดหรือว่าพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมงานก็จะสัญจรเป็นถนน อบจ.
ของเรา เบ้ืองต้นทางท่านผู้บริหารก็ได้อนุมัติให้เครื่องจักรของเราไปซ่อมแซมแล้ว แต่ว่าด้วยฤดูกาล 
ด้วยพายุก็เลยทำให้การซ่อมแซมได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเดินทาง ก็เลยจะขอความอนุเคราะห์
ท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่าก่อนจะถึงวันงานก็ขอความอนุเคราะห์ 2 เส้นทาง ก็คือถนน 
อบจ.รอ.1003 และอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นเส้นบ้านแมดที ่จะมีงานไปบ้านดอนยาง และทีแรก  
ก็พยายามยกมือแต่ว่าท่านสจ.จุรีภรณ์พูดก่อน ก็มีความเห็นสอดคล้อง ขออนุญาตที่เอ่ยนาม  
กับท่านจุรีภรณ์นะคะ พอมาได้ยินท่านผู้บริหารได้แจ้งว่าจะมีงบประมาณเข้ามาเพิ่มเติมอีก  
ก็เหมือนกับว่าได้รับคำมั ่นสัญญา ก็ขออนุญาตพูดแทนเพื่อน ๆ ว่าอำเภอไหนที่ย ังไม่ได้รับ 
การจัดสรรเราก็จะได้รับการจัดสรรจากท่านผู้บริหารอย่างท่ัวถึง ก็ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านอนุชิต  ภาระเวช ค่ะ 
นายอนุชิต  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายอนุชิต  ภาระเวช  ตัวแทนประชาชนจากอำเภอ     

ทุ่งเขาหลวง ในระเบียบวาระท่ี 1 ในขั้นของการรับหลักการในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยท่ีหลักการท่ีฝ่ายบริหารได้นำเสนอต่อท่ีประชุมแห่งนี้ก็คือการตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งส้ิน 
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31,760,211 บาท แบ่งเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30 ,813,780 บาท และงบกลาง 
946,431 บาท รวมใช้จ่ายท้ังส้ิน 31,760,211 บาท ด้วยเหตุผลก็คือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากการที่ประมาณการไว้ในเบื้องต้น เพราะฉะนั้น
ฝ่ายบริหารจึงจำเป็นที่จะต้องต้ังรายจ่ายข้ึนใหม่ โดยท่ีบอกว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนในพื้นท่ีด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การให้บริการสาธารณะให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ในหลักการและเหตุผล  
ท่ีท่านนำมาเสนอนั้น ผมเห็นด้วยเมื่อมีงบประมาณเข้ามาเพิ่มเติมนั้นเป็นอำนาจหน้าท่ีท่ีฝ่ายบริหาร
ต้องให้สภาในการพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม ซึ่งฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่ 3 ครับ ซึ่งก็ไม่ ได้มีความแปลก
อะไร เมื่อไปดูในรายละเอียดก็บังเอิญว่าโครงการท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเขต
พื ้นที ่อำเภอทุ ่งเขาหลวงด้วย ผมต้องกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู ้บริหารนะครับว่า  
ในเบื้องต้นก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้เล็งเห็นปัญหา ซึ่งความจริงผมได้ดูแผนงานของ
โครงการนี้ ตั้งไว้ทั้งหมด 11 ล้าน ตอนนี้ท่านจัดสรรมา 6 ล้าน ผมเข้าใจครับว่าฝ่ายบริหารท่าน  
มีภารกิจมีภาระหน้าที่ในการที่จะไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน บางส่วนก็ส่งผ่านพวก
เราที่เป็นสมาชิก บางส่วนฝ่ายบริหารก็ไปประสบโดยตรง ได้ประสานงานกับผู้บริหารท้องถิ่นเอง
โดยตรง เพราะฉะนั้นในฐานะท่ีช่วงเวลาหนึ่ง 8 ปี ผมก็นั่งอยู่ฝ่ังฝ่ายบริหารทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเข้าใจระบบวิธีการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งถือว่าท่านได้บริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งได้รับการร้องขอ
มานอกเหนือจากท่ีร้องขอผ่านสมาชิกสภา เพราะฉะนั้นท่านประธานท่ีเคารพครับ ประเด็นท่ีอยาก
กราบเรียนก็คือว่าเท่ียวนี้จัดสรร 6 ล้านบาท ยังเหลืออีก 5 ล้านบาท ก็หวังว่าในคราวหน้าท่านจะ
ได้กรุณา ไม่เหมือนท่านสุนทรนะครับ เพราะว่าท่านสุนทรบอกว่าเที่ยวหน้าจะสละสิทธิ์ กรุณา
เพิ่มเติมด้วยนะครับ สืบเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้มันจะเปรียบเสมือนคันกั้นน้ำอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกัน
ทุ่งของตำบลทุ่งเขาหลวง ตำบลมะบ้า เพื่อท่ีเลยลงไปสู่ตำบลบึงงาม ถ้าเกิดว่าน้ำท่ีมันล้นจากพนัง
หรือล้นจากคลองระบายน้ำมา เราสามารถกั้นตรงนี้ได้อีกบางส่วนก็จะบรรเทาความเดือดร้อนและ
ความเสียหายของพี่น้องเกษตรก่อนได้จำนวนอยู่พอสมควร ก็ถือว่าการลงทุนในครั้งนี้ในเบื้องต้น
ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได้ท้ังหมด แต่ว่าผมก็เข้าใจว่าน่าจะลดปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนได้นะครับ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นวันนี้ผมก็เห็นด้วยในหลักการและเหตุผล 
ท่ีฝ่ายบริหารนำเสนอครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านนะคะท่ีได้อภิปรายข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปยังฝ่ายผู้บริหาร  
เชิญท่าน สจ.เดชศักดิ์  โพธิศรี ค่ะ 

นายเดชศักด์ิ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสจ.เดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้อำเภอเสลภูมิเรา 
ก็อยู่ในสถานะการณ์ที่ก้ำกึ่งวิกฤตนะครับ จริง ๆ ก็วิกฤตแล้วล่ะครับ ไม่เชื่อถามท่านสจ.กล่อมจิต 
ซึ่งได้ลงพื้นท่ี น้ำกำลังท่วมครับอำเภอเสลภูมิตอนนี้ เอ่อข้ึนมาแล้ว ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณ
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ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ผมถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่มีวิสัยทัศน์ 
เปรียบเสมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้น เพราะว่าถนนเส้นนี้เป็น
ถนนที่เหมือนกับท่านอนุชิตคือเป็นเส้นพนังเชื ่อมระหว่างตำบลนางามกับตำบลนาเลิง ซึ่งทำมา
หลายปีแล้ว น่าจะ 20-30 ปี แต่ยังไม่เคยมีการพัฒนาหรือลาดยางและทุกวันนี้ยิ่งฝนตก ผมท้าให้
พวกท่านไปขี่มอเตอร์ไซค์เลย รับรองล้มแน่นอน เพราะว่ามันเป็นถนนดินที่พอฝนตกมามันจะล่ืน
และที่สำคัญก็คือมันมีประตูน้ำที่อบจ.เราไปสร้างและผมก็พูดทุกครั้ง เป็นปัญหาทุกที ที่ต้องไป
แก้ไขปัญหาก็คือไปเอาทรายไปลงต้องเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำ เพราะว่าตรงนี้ประตูน้ำมันพังและ
ยังไม่มีการแก้ไขมาตลอด เพราะเมื่อมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็จะทำให้มีการซ่อมแซมประตูน้ำตรงนี้
ไปด้วย ผมถึงบอกว่ามันเป็นการพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ เพราะว่าแก้ปัญหาครั้งเดียวได้ทั้งสองปัญหา
เลย เพราะฉะนั้นต้องขอช่ืนชมในความเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านมีความต้ังใจ
ท่ีจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องหลาย ๆ อำเภอ จริง ๆ แล้วผมก็นั่งดูอำเภออื่นได้งบประมาณในลักษณะ
นี้มา 3 นายกแล้วนะครับ พึ่งมาพบกับความสำเร็จในนายกนี้ เพราะเสลภูมิเราไม่ค่อยได้งบประมาณ
เพิ่มเติมแบบนี้มา ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งและไม่ได้อิจฉา หลาย ๆ อำเภอท่าน  
ก็ไม่ต้องอิจฉานะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมเห็นหลายอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นอาจสามารถ พนมไพรหรือ 
มีโพนทรายหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไปพบรัฐมนตรีคมนาคมมาแล้ว คาดว่าน่าจะได้งบมาเยอะนะครับ 
ก็แบ่งปันอำเภอที่ยังไม่ได้บ้างนะครับ ก็ช่วยกันไปและที่สำคัญหลาย ๆ ก็ไม่ต้องตกใจนะครับ  
นายกบอกแล้วว่ายังมีงบเหลือจ่ายอีก ยังมีงบสะสม ถ้าไม่พอเด๋ียวนายกกู้มาอีกครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ค่ะมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพล  โอฆะพนม ค่ะ 
นายธนพล เรียนท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ ผมนายธนพล โอฆะพนม สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ซึ่งต้องขออนุญาตนะครับ ในสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันนี้ในญัตตินี้ทางคณะผู้บริหารได้นำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่น
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ต้ังแต่ท่ีมีมาพึ่งเคยมี
ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ก็อาจจะเป็นเรื่องของในส่วนที่ รพ.สต. ที่ได้รับการถ่ายโอนเข้ามาเสร็จแล้วก็มี  
การทำข้อบัญญัติเพิ ่มเติม แต่ครั ้งนี ้ผมเองก็ต้องชื่นชม เพราะว่าเมื ่อครั ้งที ่เราผ่านงบประมาณ 
วาระ 2 วาระ 3 ท่ีผ่านมาเราก็มีการพูดคุย ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันมา ถ้าไม่พูดเมื่อครั้งก่อน        
ไม่อภิปรายเจ้าหน้าท่ีและสมาชิกก็เชิงตำหนิติเตือนมันก็ทรงเสียจริตว่าไม่พูดไม่จาอะไรเลยวาระ 2 
วาระ 3 ก็ไม่ได้แปรญัตติผมก็ไม่ได้พูด ก็ลงมติไปเสร็จแล้วสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็นำเสนอต่อ  
คณะผู้บริหารซึ่งผ่านท่านประธานสภาครับ ซึ่งครั้งนี้ผมดูโดยสรุปนะครับ เราจัดงบโดยทั้งหมด  
ก็คือยอด 31,760,211 บาท แยกเป็นงบกลาง 946,431 บาท และในหมวดของโยธาก็ประมาณ 30  
ล้านเศษ ซึ่งตรงนี้ถ้าดูตามลักษณะของการอภิปรายของสมาชิกและนายกท่านกรุณาตอบกับสมาชิก 
ผมก็ว่าจะไม่อภิปราย ก็ถามกันอยู่ว่าไม่อภิปราย เพราะว่าเราพอท่ีจะเข้าใจงบตัวนี้มันก็ไม่เยอะถ้า
เทียบกับงบข้อบัญญัติประจำปี แต่สิ่งที่สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็น ผมสังเกตดูที่ผ่าน มา
อภิปราย 8 คน ท่านนายกได้ตอบครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ฝ่ายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรก็บอกเหมือนกับ
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ไม่ได้รับการจัดสรรไม่ได้ดูงบประมาณ แต่ถ้าต้ังข้อสังเกตจริง ๆ การได้รับจัดสรรสมาชิกก็ไม่ได้พูด
เลย แต่ก็พึ่งมาชื่นชมนะครับ ท่านเดชศักดิ์ก็พึ่งมาชื่นชมในสิ่งที่มันเป็นไปได้ เพราะท่านได้รับการ
จัดสรรในพื้นท่ี ท่านอนุชิตก็ได้รับการจัดสรร ผมพาดพิงหน่อยนะครับ ก็ไม่ได้อิจฉาก็เข้าใจครับว่า
เรื่องอย่างนี้ก็เป็นมิติท่ีทางฝ่ายบริหารได้ดู แต่ส่ิงท่ีสมาชิกได้นำเสนอต่อท่านในสภาแห่งนี้ในฐานะ
ตัวแทนของเขตพื้นท่ีในฐานะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คงจะดีใจได้ไม่นานแต่ส่ิงท่ีอยากเห็น
ก็คือพื้นที่ที่นำเสนอ ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายที่เสนอกับฝ่ายบริหารได้เห็นความเดือดร้อนชัดเจน  
แต่ส่วนพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรสมาชิกไม่ค่อยพูด พอได้รับการจัดสรรก็ชื่นชมใช้สภาแห่งนี้เป็น  
การชื่นชมขอบคุณเป็นประจำ ช่วงที่เราผ่านข้อบัญญัติก็ได้ชื่นชมขอบคุณไปในส่วนการซ่อมแซม
การก่อสร้างยังไม่ได้รับการจัดสรรท่ีชัดเจนก็คาดหวังว่าบางทีจะได้รับการจัดสรร แต่ส่ิงนี้เราประณี
ประนอมในการที่จะพูดคุยกัน ผมก็เข้าใจนะครับว่าถ้าแบ่งเป็นเค้กก็น่าเกลียด แต่ถ้าไม่ให้เลย
บรรดาสมาชิกต่าง ๆ มันก็น่าน้อยใจ ต้องตรงไปตรงมา ดีใจก็บอกดีใจ ส่ิงท่ีเราเป็นสมาชิกไม่ได้รับ
การจัดสรรในพื้นท่ีเราก็น้อยใจจริง ๆ ตรง ๆ ไม่แอบน้อยใจหรอกน้อยใจตรง ๆ เพราะเราทำหน้าท่ี
ในพื้นที่สภาแห่งนี้ เราต้องใช้บริบทแห่งนี้ในการที่จะขอฝ่ายบริหาร ผมฝากท่านประธานถึงฝ่าย
บริหารนะครับว่าเราน่าจะได้รับการจัดสรรในพื้นท่ีของเราบ้าง ผมเข้าใจนะครับว่าอาจจะโดยฝ่าย
บริหารจำกัดโดยงบประมาณหรือไม่เข้าใจพื้นท่ีบางชุมชนบางบริบทไหมถึงไม่ได้รับการจัดสรรตรงนี้
ใคร่ขออนุญาตนะครับว่า นี่เป็นเรื่องหารือไม่ได้มีความอิจฉาถือว่าเป็นโครงสร้างร่วมกัน ถ้าผมไม่ลุก
ขึ้นอภิปรายตอนนี้ท่านนายกก็คงตอบ เพราะท่านนายกบอกกับสภาแห่งนี้ว่าอาจจะมีเงินเหลือจ่าย
หรืออุดหนุน เราก็ไม่ทราบว่าอุดหนุนจะมาตอนไหน อาจจะได้ก้อนใหญ่กว่าพวกที่ได้มาก่อนช้า ๆ 
อาจจะได้พร้าเล่มงาม เล่มโต ๆ 2 เล่ม ก็ไม่แน่ใจนะครับ อันนี้ผมก็รออยู่ครับว่ามันจะเกิดขึ้นใน
บรรยากาศตรงนี้ไหม เพราะว่าส่ิงที่นำเสนอต่อสภาแห่งนี้ ถ้าพูดตรง ๆ ครั้งนี้ 1. ธวัชบุรี 2. จตุร-
พักตรพิมาน 3. ปทุมรัตต์ 4.เมืองสรวง เมืองสรวงไม่เห็นอภิปรายก็ได้ทุกครั้งนะครับ 5. โพนทอง  
6. เสลภูมิ 7. ทุ่งเขาหลวง ก็พึ่งปรากฏว่าทุ่งเขาหลวงได้รับการจัดสรรในครั้งนี ้ก็ชื่นชมไม่ได้ว่า  
นะครับ แต่ว่าเราพูดกันให้เห็นภาพนะครับว่าครั้งต่อ ๆ ไปจะได้เห็นบรรยากาศว่าความชื่นมื่น  
ผมจะได้ขอบคุณอย่างเต็มอกเต็มใจ ไม่ใช่การซ่อมแซมท่ีผ่านมาหลายครั้งแรกที่อภิปรายในท่ีแห่งนี้
ยังไม่ได้ขอบคุณยังไม่ได้รับจัดสรรตรงนี้ ผมขอครั้งนี้น่าจะมีครั้งต่อไปไหม ผมก็ตั้งคำถามอย่างนี้ 
มาตลอดว่า ครั้งต่อไปผมจะได้ลุกขึ้นยกมือแล้วบอกว่าขอบคุณท่านบริหารผ่านนายกไปมันจะมีไหม 
มาเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังนะครับ เราชื่นมื่นนะครับผ่านข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 67 เราก็คุยกัน
บรรยากาศที่ดี ตรงนี้ก็ใคร่ขออนุญาตนะครับว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาว
จังหวัดร้อยเอ็ดและที่ชัดเจนเข้าไปก็เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรก็ใคร่อยากเห็นข้อ
ปรากฏตรงนี้งบพิเศษตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าฝ่ายบริหารก็ต้องช้ีแจงหน่อยครับว่างบกลางเรา 
ผมก็พูดถึงงบกลางเราปี 66 ประจำปีงบประมาณ 2566 เราตั้งไว้ ปี 67 เราต้ังไว้ 99 ล้าน แต่ปีนี้
พอมีเงินเรามาทำข้อบัญญัติเพิ่มเติมเราก็ตั้งไป 9 แสน ไม่แน่ใจครับว่ามันอาจจะเกิดเหตุภัยพิบติั
ท่านผู้บริหารก็คงมองเห็นนะครับว่าเราใช้งบของปี 66 อยู่ตอนนี้ว่ามีความจำเป็นและยังตั้งใช้อยู่  
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นะครับ แล้วถ้าเทียบกับส่วนท่ีเป็นโครงการท่ีชัดเจน 7 รายการ ผมเองก็ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่า
หากเป็นอำเภอก็คง 7 อำเภอ แต่ถ้าเป็นเขตก็คงจะเป็น 7 ท่าน แต่ถ้าหากเป็นสมาชิกแต่ละท่าน 
36 เขต ก็คงมีความพอดี 7 เขต แต่ท่ีเหลือ 29 เขตล่ะครับ นี่คือตั้งเป็นโครงสร้างเพราะว่าตรงนี้เรา
อภิปรายในหลักการและเหตุผลในร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ผมก็ใคร่ขออนุญาตนะครับว่า 
ส่ิงท่ีผมนำเสนอบางที ถ้าได้รับการจัดสรรก็น่าช่ืนชม แต่ส่ิงท่ีเรายกมือชื่นชมสนับสนุนมันก็น่าจะมี
การจัดสรรในส่วนที่เป็นความพึงพอใจเป็นการกระจายความเดือดร้อน อย่างน้อย ๆ แต่ละคนก็มี
ปัญหาพื้นที่ที่จะสะท้อนปัญหาให้กับชาวบ้านนะครับ ตรงนี้ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่จะตอ้ง
การให้เกิดบรรยากาศเป็นชื่นมื่นต่อไป ก็ใคร่ขออนุญาตว่าฝากนำเรียนท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร
นะครับว่าการจัดสรรบางที ผมถึงบอกว่าเรามาคุยกันก่อนได้ไหมว่าจะจัดแจงแบ่งปัน เข้าใจครับว่า
ถ้าเราไม่คุยกันตอนนี้มันท้ายปีงบประมาณอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็นครั้งต่อ ๆ ไปใคร่ขออนุญาต
นะครับว่าฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร รวมทั้งฝ่ายราชการที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความ
ผาสุกแก่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เราน่าจะคุยกันนอกรอบเจรจาตกลงเข้าสภา แล้วก็ชื่นชมกัน  
ช่ืนมื่นกันต่อไปน่าจะเป็นบรรยากาศท่ีดีต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกนะคะท่ีได้อภิปรายและให้ข้อมูลถ่ายทอดปัญหาในแต่ละพื้นท่ีให้ฝ่ายบริหาร 
ได้รับทราบ ต่อไปเชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 

นายกฯ ท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ก็ยังยืนยันนะครับ 
เข้าใจในความรู้สึกของคนท่ีไม่ได้รับงบประมาณในการประชุมงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้นะครับ 
อย่างท่ีผมได้นำเรียนกับท่ีประชุมไปคือการจัดสรรงบประมาณผมก็มองในมิติภาพรวมในทุกขั้นตอน
ในทุกงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะได้รับเข้ามา ผมพูดมาตลอดผมพูดมา
ทุกครั ้งในส่วนตัวผมเองผมต้องการอยากที ่จะให้งบประมาณมันกระจายไปในพื ้นที ่ต่าง ๆ  
ท่านอาจจะมองในมิติงบประมาณแต่ละตัวว่าตัวนี้ทำไมไปกระจุกอยู่อำเภอนี้ คือถ้าเกิดมอ ง
ภาพรวมท้ังหมดทุกงบประมาณที่เข้ามาท่านจะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่ามันจะเป็นกระจายไป  
ทุกพื้นที่ ถามว่าอำเภอต่าง ๆ ที่ท่านพูดถึงผมก็ยอมรับนะครับว่าบางทีตั้งแต่ก่อนที่ผมเข้ามารับ
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมได้ลงพื้นที่ในหลายพื้นที่บางพื้นที่ผมอาจจะ
ยังไม่ได้ลงไป ปัญหาหรือข้อมูลอาจจะได้รับมาไม่มากแต่ผมก็ใช้วิธีการในการที่โทรศัพท์พูดคุย  
และสอบถาม แม้แต่ท่านธนพลเอง ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ผมก็โทรศัพท์ถาม พื้นที่อื่นผมเชื ่อว่า  
ท่านที่ผมโทรศัพท์หาท่านทราบว่าผมตั้งใจมาทำงานและใช้งบประมาณอย่างไรบ้าง แต่ครั้งนี้มัน
อาจจะยังไม่ปรากฏอยู่ในการประชุมในครั้งนี้ ผมไม่อยากเห็นครั้งหน้าคนที่ได้รับงบประมาณก็มา
ขอบคุณผม คนที ่ไม่ได้รับงบประมาณก็มาตัดพ้อน้อยใจคือผมเองไม่ต้องการคำขอบคุณผม  
เพราะงบประมาณไม่ใช่เงินผมครับ เป็นงบประมาณของพี่น้องประชาชนเป็นงบประมาณของภาษี 
การแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณ ผมพยายามจัดสรรแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานท่ีมีความจำเป็น
ที่พี ่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนก็ยอมรับว่าบางทีผมอาจจะรับทราบข้อมูลว่าพี่น้องประชาชน
ตรงไหนมีความเดือดร้อน อาจจะด้วยความคุ้นเคยกันรับทราบข้อมูลรับทราบปัญหา ถ้าอยากให้ผม
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ทราบข้อมูล ปัญหา มาพบผมบ่อย ๆ ครับ กาแฟห้องผมก็อร่อยนะครับ มากินกาแฟห้องผม  
มาพูดคุยเอาปัญหามานำเสนอกับผม เมื่อท่านเอาข้อมูลมาเสนอกับผมแล้ว ผมเชื่อว่าอะไรที่เป็น
ช่องทางในการสามารถแก้ไขปัญหาให้พวกท่านได้ผมทำให้พวกท่านอย่างเต็มท่ี ผมเรียนพวกท่านว่า
ก็ต้องขอบคุณท่ีท่านขอบคุณผมคนท่ีได้รับงบประมาณแต่ว่าใจจริงแล้วไม่จำเป็นหรอกครับ ขอบคุณ
การทำงานของพวกเราทุกคนร่วมใจกันในการช่วยกันทำงานดูแลพี่น้องประชาชน และไม่ต้องห่วง
ครับ ผมทำงานในการจัดสรรงบประมาณ ผมพยายามกระจายให้ท่ัวถึงอย่างเต็มท่ี รอให้ทุกขั้นตอน
ทุกงบประมาณมาท่านจะรู้ว่างบประมาณที่ผมดำเนินการไม่ไปกระจุกในบางพื้นที่ เพราะมันมี
ขั้นตอนในการท่ีจะของบประมาณหลายข้ันตอนอยู่นะครับ ขออนุญาตนำเรียน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สงสัยพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ต้องจัดเก้าอี้ไว้หน้าห้องท่านนายก 36 ที่นั่งนะคะ ค่ะในวาระนี้ท่านสมาชิก 
ก็ได้ใช้เวลาอภิปรายและเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง ๆ กับทางฝ่ายบริหารมาพอสมควรนะคะ 
เชิญท่านธนพล  โอฆะพนม อีกครั้งหนึ่ง เชิญค่ะ 

นายธนพล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        
ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ก็ใคร่ขอ
อนุญาตนะครับกับสิ่งที่ผมตั้งข้อเสนอแล้วฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภาคือถ้า ผมเองใคร่ขออนุญาต
นะครับว่าขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง เพราะว่าถ้าไม่ตั ้งประเด็นก็ไม่ได้เป็นการพูดคุย นอกรอบ
อาจจะไม่ชัดเจนผมเองก็ใคร่ขออนุญาตนำแสดงเพราะว่าพื้นฐานของเราว่าถ้าหากเราไม่นำปัญหา 
ที่มันเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าไม่นำเสนอเราใช้วาระอื่น ๆ ทำกระทู้ ทำข้อสอบถาม เราก็ทำตามหน้าที่ของ
ฝ่ายสมาชิกที่ต้องทำหน้าที่เพื ่อสะท้อนปัญหาในพื้นที่เพื ่อให้ฝ่ายบริหารได้นำปัญหามาหรือว่า  
ให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องในกองต่าง ๆ หรือองค์กรต่าง ๆ ในของเราได้นำไปเห็นปัญหา เพราะไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หรือเกิดปัญหาถนนหนทางยิ่งปัญหาเรื่องสุขภาพต่าง ๆ  ถ้าการเป็นสมาชิก
ไม่ได้สะท้อนมันก็จะเกิดปัญหา ก็ใคร่ขออนุญาตนะครับว่าบรรยากาศอย่างนี้ผมเองก็อยากเห็นว่า
เราทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงผมเข้าใจว่าบรรยากาศอย่างนี้ คือถ้าเรา
ไม่นำเสนอไม่สะท้อนท่านอาจจะเห็นแต่ไม่ปรากฏ พอไม่ปรากฏผมเองก็กลัวเสียสิทธิ ์ในพื้นท่ี  
กลัวเสียสิทธิ์ในบรรยากาศที่อย่างน้อย ๆ เรากลับไปพื้นที่เรา เรามาทำหน้าที่เพื่อ ให้สภามันเต็ม
รูปแบบ ให้องค์ประชุมมันครบหรือว่าเรามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเขตเรา ดังนั้นผมใคร่ขอ
อนุญาตนะครับว่านำเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ครับว่าสิ่งที่นำเสนอก็เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชน
ในเขตบริบทที่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และใคร่ขออนุญาตนะครับ
ว่าสิ่งตรงนี้จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราออกไปในพื้นท่ี
เราได้มีโอกาสได้นำเสนอต่าง ๆ เราได้สามารถไปอธิบายเพราะพรุ ่งนี ้ทราบว่าท่านผู้บร ิหาร  
ท่านนายกจะไปมอบทุนให้กับโรงเรียนโพธิ์ทอง ท่านผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองก็ ได้แจ้งให้ทราบสัปดาห์ 
ที่แล้ว ตรงนี้ครับถ้าไปมันก็หน้าบานนะครับถ้าไปแล้วไม่ได้อะไรมันก็ต้องรอขนาดงบประมาณ  
ยังไม่ทำ ตรงนี้ถ้าลงพื้นที่เราก็พอที่จะเข้าใจนะครับว่าเราได้นั่นได้นี่มาให้ชาวบ้านได้ให้พี่น้อง
ประชาชนในพื ้นที ่ตรงนี ้ขอบคุณท่านผู ้บริหารนะครับที ่ชี ้แจงต่อสภาแห่งนี้ของเราได้ทราบ 
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โดยทั่วกัน ผมเองก็ขออนุญาตนะครับว่าที่ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้มีอคติที่จะไปท้วงติงหรือทำอะ ไร 
โดยทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีและทำหน้าที่เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเราได้รับ  
คำช้ีแจงท่ีดีจากฝ่ายผู้บริหาร ถ้าปรากฏออกไปข้างนอกเราจะได้เห็นครับว่าส่ิงท่ีทำลงไปฝ่ายบริหาร
ก็ได้ชี ้แจงให้กับสภาแห่งนี้สังคมก็ได้เข้าใจนะครับ ก็ถือว่าได้ทำหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาหลาย ๆ ท่านที่ได้เสนอแนะให้คำแนะนำและอภิปรายในวาระนี้นะคะ  
ซึ่งเราก็ได้ใช้เวลาอภิปรายกันมาพอสมควรนะคะ ก็จะขออนุญาตขอมติจากที่ประชุม ประธานจะ
ถามมติจากที่ประชุม ท่านเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 12 กันยายน 2566 เวลา 15.40 น.  

มติที่ประชุม รับหลักการ 32       เสียง 
  ไม่รับหลักการ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ประธานสภาฯ   เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว การพิจารณาในวาระท่ี 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 กำหนดว่า 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั ้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  
โดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญเลขานุการสภา
ช้ีแจงค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตทุิกท่าน 
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการแปรญัตติที ่ได้รับการแต่งตั ้งเมื ่อคราว
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ประชุมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 นั้น หากมีการเลือก
คณะกรรมการท้องถิ่นขึ้นใหม่ตามข้อ 106 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะเดิม 
ซึ่งได้แต่งตั้งโดยสภาท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะเจาะจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนั้นเห็นควรจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะเดิมตาม
ความในข้อ 106 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน วิธีเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้นำวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นมาใช้บังคับโดย
อนุโลม โดยให้เลือกกรรมการคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่า 
จะครบตามจำนวนท่ีพึงมี ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง
ท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื ่อที่เสนอไม่จำกัด
จำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลข
ประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอช่ือ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะผู้ที ่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู ้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้ว ิธ ีการจับสลากเฉพาะผู ้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ซึ ่งเป็นวิธ ีเลือกตามข้อ 8  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  
ขอเรียนช้ีแจงครับ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ เรียนเชิญค่ะ  เชิญท่านอาคมค่ะ 

นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมอาคม  เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอจังหาร ขอเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
จำนวนน 5 คน ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางสาววสกมล  อ่อนประทุม 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นางศศิธร  พรหมชัยนันท์  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ท่านอาคม  เฉลิมแสน ได้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
จำนวนน 5 คน มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ค่ะ เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่ม ี
เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 5 คน 

มติที่ประชุม   กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 5 คน 
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ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ขอเชิญค่ะ เชิญท่านดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณี เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอหนองพอก 
ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 1 คือ ท่านเดชศักดิ ์ โพธิศรี ค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านดาราณี  ศรีดารา เสนอท่านเดชศักดิ ์ โพธิศรี เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 1  
ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายประไพ  ศรีสัจจา 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายสุนทร  วงค์ศรีมี  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นอีกไหมคะ ไม่มนีะคะ หากไม่มี เป็นอันว่า  
ท่านเดชศักดิ ์ โพธิศรี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 1 

มติที่ประชุม   กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 1 คือ นายเดชศักด์ิ  โพธิศรี 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ์ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เขต 3 ขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 2 คือ ท่านธนพล  โอฆะพนม ค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร เสนอท่านธนพล  โอฆะพนม เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
คนท่ี 2 ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางนราภรณ์  ไวนิยมพงศ์ 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นางสาวจุฑาพร  เกษมทรัพย์  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีถือว่า  

ท่านธนพล  โอฆะพนม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 2 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 2 คือ นายธนพล  โอฆะพนมม 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 เชิญท่านวสกมลค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล  อ่อนประทุม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเชียงขวัญ ขอเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 3 คือ ท่านวรการ  กมลเลิศ ค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านวสกมล  อ่อนประทุม เสนอท่านวรการ  กมลเลิศ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
คนท่ี 3 ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายอนุชิต  ภาระเวช 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายภูชิต  ถนัดค้า 
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 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีถือว่า  
ท่านวรการ  กมลเลิศ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 3 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 3 คือ นายวรการ  กมลเลิศ 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4 เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายสุนทร เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 4 คือ ท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี เสนอท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
คนท่ี 4 ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางสาวดาราณี  ศรีดารา 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายวสันต์  อึ้งเจริญธนกิจ  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีถือว่า  

ท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 4 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 4 คือ นางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5 เชิญท่านเจษฎาค่ะ 
นายเจษฎา เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเจษฎา  แสนบุญมี สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 5 คือ ท่านประไพ  ศรีสัจจา ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านเจษฎา  แสนบุญมี เสนอท่านประไพ  ศรีสัจจา เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
คนท่ี 5 ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายตุลธร  ขามช่วง 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายสุราช  แวงอุ้ย  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีถือว่า  

ท่านประไพ  ศรีสัจจา ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 5 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 5 คือ นายประไพ  ศรีสัจจา 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าเราได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครบท้ัง 5 คน แล้ว ประกอบด้วย 
 1) ท่านเดชศักดิ์  โพธิศรี  

2) ท่านธนพล  โอฆะพนม 
 3) ท่านวรการ  กมลเลิศ  

4) ท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 
 และ 5) ท่านประไพ  ศรีสัจจา 
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 เมื่อสภาได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติครบทั้ง 5 ท่านแล้ว ต่อไปเป็นการกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณา สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรียนเชิญค่ะ  
เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 

นางสาวจุรีภรณ ์เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เขต 3 ขอเสนอกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่
วันท่ี  13 - 15 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ค่ะ 
ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายพีรพงศ์  จุรีมาศ 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายแทนรัฐ  สุจารี 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คือ ต้ังแต่วันท่ี 13 - 15 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

มติที่ประชุม   กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
คือ ตั ้งแต่วันที่ 13 - 15 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทั ้ง 5 ท่าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับคำแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ด้วยนะคะ 
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และเมื่อเลิกการประชุมสภาแล้ว ได้รับการประสานจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทุกท่านอยู ่ก ่อน เพื ่อประชุมเลือกประธาน
คณะกรรมการ แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  อื่น ๆ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ  

เชิญท่านวสกมล  อ่อนประทุมค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาและผู้ท่ีทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาววสกมล  อ่อนประทุม สมาชิกสภา

ตัวแทนพี่น้องเขตอำเภอเชียงขวัญ ขออนุญาตใช้ระเบียบวาระอื่น ๆ ก่อนอื่นเรียนท่านประธานสภา
ไปยังผู้บริหารช่วงนี้เริ ่มเข้าสู่ฤดูฝนพายุฝนฟ้าคะนองร้อยเอ็ดเราก็เริ่มกระทบแล้วเรื ่องน้ำท่วม 
อยากให้ทางผู้บริหารเตรียมการไว้ สำหรับการรับมือน้ำท่วมของลุ่มน้ำต่าง ๆ ไม่ว่าลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำยัง
หรือว่าลุ่มน้ำมูล เตรียมเครื่องจักรในการสูบน้ำและก็เตรียมเกี่ยวกับงบประมาณการเยียวยาพี่น้อง
ประชาชนให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เป็นการเตรียมการไว้คาดว่า น่าจะท่วมคือบริเวณที่เคย
ท่วมคงจะท่วมซ้ำซากเหมือนเดิมนะคะ ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเรื่องนี้นะคะ เรื่องที่ 2 พูดเรื่อง
ส่วนตัวค่ะ ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ ท่านผู้บริหารท่านประธานสภาท่านหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านค่ะ ท่ีร่วมทำบุญร่วมไว้อาลัยคุณพ่อประวัติ อ่อนประทุม สองสัปดาห์ท่ีผ่านมาทางครอบครัว
อ่อนประทุม กราบขอบพระคุณมายังสภาแห่งนี้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใด ไม่มีนะค่ะ ท่านจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตรค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ ์สำหรับระเบียบวาระที่ 5 นะคะเรื่องอื่น ๆ ดิฉันก็สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4 ค่ะ ท่านนายก 

ก็ได้เปิดโอกาสในส่วนข้ออภิปรายของเพื่อนสมาชิกนะคะ ในระหว่างนั้นท่านนายกก็บอกว่า  
ได้เปิดช่องว่างบอกว่า ในการของบประมาณคราวหน้าก็พิจารณาให้อำเภอท่ียังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดังนั้น ดิฉันในฐานะตัวแทนของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะค่ะท้ังส่ีเขตก็ขอจองโครงการไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ 
โครงการแรกก็คือโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรจากตำบลแคนใหญ่ไปบ้านผือฮี ตำบล
ดงแดง อันนี้เสนอร่วมกันกับ สจ.คำสี สืบเมืองซ้าย แล้วก็ถนนจากบ้านค้อ ตำบลโนนรังไปตำบล
รอบเมือง หมู่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อันนี้เสนอร่วมกันกับ สจ.จุฑาพร เกษมทรัพย์
โครงการท่ี 3 เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองผำ ตำบลหนองแก้วไปบ้านดู่ อำเภอ
อาจสามารถ ตัวดิฉันขอเสนอร่วมกับ สจ.ถาวร ตรีบุญเมือง ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกสภานะคะ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ  ท่านธนพล 
โอฆะพนม ค่ะ 

นายธนพล       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ผมธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ใคร่ขอ
อนุญาตอย่างนี้นะครับ สมาชิกหลายท่านก็อยากคุยนอกรอบ แต่ส่วนตรงนี้ผมใคร่ขออนุญาต 
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ห้วงระยะเวลาจากนี้วันที่ 12 ถึงสิ้นเดือน ไม่ถึง 20 วัน 18 วัน ในส่ิงท่ีกำลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่คาดไว้ 
ก็มาในเวลาของงบประมาณ 2566 น้ำท่วม เริ่มต้นธรรมชาติจะเริ่มต้นท่ีจังหาร เชียงขวัญ แล้วค่อย
ตรงไปท่ีพนมไพร ท้ายเหตุในจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ตรงนี้มันเกิดขึ้นที่เขตเสลภูมิก่อนครับ พนังยังท่วม
นะครับ ตอนนี้ใคร่ขออนุญาตท่านประธานหารือกรณีนี ้เป็นเรื ่องท่วมน้ำหรือเป็นภัยพิบัติที่จะ
เกิดขึ้น นอกจากน้ำท่วมจะเกิดปัญหาเรื่องโรคภัย ปัญหาเรื่องสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นวัว ควาย พวกไก่
เป็ดอะไรหมูพวกนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้ไม่ผมสามารถคาดการณ์ได้ แต่ใคร่ขออนุญาตว่า สมาชิกของเรา
อยู่ในพื้นที่เขตรับภัย เมื่อครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งหลักไว้ อำเภอโพนทรายก็น้ำท่วม ตรงนี้ใคร่ขอ
อนุญาตนะครับว่า ถ้าเกิดเหตุดังกล่าวเกิดข้ึน ซึ่งบรรยากาศมีเป็นแบบนี้อยู่ก็ใคร่ขออนุญาตนะครับ
ว่า นำเรียนท่ีประชุมแห่งนี้ให้ทางฝ่ายบริหารได้ให้ข้อเสนอแนะนะครับ ต้ังวอลลูม นอกจากตรงกับ
ท่านนายกเรามีแผนในการรองรับเรื่องที่จะเกิดขึ้น ผมไม่แน่ใจว่า อำเภอศรีสมเด็จอาจจะน้ำท่วม 
ก็ได้ ใช่ไหมครับ อำเภอเกษตรวิสัยอาจจะเกิดขึ้นได้ ในส่ิงท่ีคาดไม่ได้ในปลายปีงบประมาณของเรา 
เพราะหากเราจะใช้งบประมาณของปี 67 ก็คงไม่ใช่ แต่ตรงนี้ใคร่ขออนุญาตนะครับ เป็นเรื ่อง
จำเป็น ปลายปีงบประมาณเรามีแผนตั ้งรับ เสร็จแล้วเราจะมีวอลลูมในการที่จะดูแลพี่น้อง
ประชาชนในเขตพื้นท่ีเรายังไง ใคร่ขออนุญาตนะครับว่า โครงสร้างทางฝ่ายริหารได้จัดไว้ ถ้าสาย
ตรงนายกโดยตรง บางท่ีในพื้นท่ีเรามีพื้นท่ีในการเรื่องท่ีจะรองรับเหตุท่ีเกิดขึ้นในปลายปีตรงนี้ยังไง 
ใคร่ขออนุญาตเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็น เพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นเรื่องต่าง ๆ อาจจะมีแน่ ไม่ถ้าไม่มีของ
ดวงบ้านดวงเมือง มเหศักดิ์หลักเมืองปกป้องบ้านเมืองเราไม่ให้เกิดขึ้น แต่ส่ิงท่ีมันจะเกิดขึ้นเราจะมี
โครงสร้างและอธิบายกับพี่น้องประชาชนเป็นยังไงครับ ก็ขออนุญาตทางท่านประธานให้ฝ่ายบริหาร
ได้ให้แนวทางกับสมาชิก เพื่อท่ีจะประสาน ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องท่ีหรือว่าประชาชนในเขตพื้นท่ี
จะได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับว่า จะทำอย่างไรครับ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ            ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความ

เสียใจกับท่าน สจ.วสกมล นะครับที่สูญเสียคุณพ่อไปนะครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย  
ท่านจุรีภรณ์  เอื ้อไพจิตร ที่ขออนุญาตเอ๋ยนาม ก็เดี ๋ยวยังไงผมก็จะประสานคุยกับท่านอีกที  
ต่อกรณีการเตรียมการรับมืออุทกภัย ขอบคุณท่านสมาชิกถึงความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชน  
ในนามของฝ่ายบริหาร ในนามของตัวผมเอง ผมได้กราบเรียนท่านแล้วว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจ มันเป็น
ช่วงจังหวะช่วงระยะเวลาที่ผมเข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แรก ๆ ผมได้รับ
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 ก่อนรับรอง ผมก็ไปในพื้นที่เพราะมันอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ที่เกิดเหตุ
แบบคล้าย ๆ กัน ในขณะนั้นผมไปในพื้นที่โดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการ ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือ
รองรับในการไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ตอนนี้ผมเองทราบว่า จะต้องดำเนินการอะไร 
อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นท้ังเรื่องงบประมาณ ก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านปลัดเตรียมการกันเอาไว้แล้ว  
เมื่อวานช่วงบ่ายผมใช้เวลาในการไปท่ีศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลของเรา ไปดูว่าอะไรท่ีจะต้องใช้คำว่า
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ต้องไปดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ เพื่อรองรับเพื่อป้องกันในการท่ีจะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชน เมื่อวานผมใช้เวลาในช่วงบ่ายในการไปดูและจะใช้เวลาในการมาพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราจะแก้ไขรองรับสถานการณ์ได้อย่างไร 
สำหรับสมาชิกท่านใดในพื้นท่ีใดท่ีประสบปัญหาอุทกภัยสามารถติดต่อกระผมได้โดยตรง และผมก็
ได้เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมก็ประสานกับท่าน สจ.แทนรัฐไปเบื้องต้นแล้วในพื้นที่ที่ท่านเคยทำ
หน้าท่ี ท่ีท่านอดีต ส.ส.นิรมิตร เนื่องจากว่าผมได้ประสานกัน ส่วนอำเภอเสลภูมติอนนี้ก็ได้เตรียมการ
ไปลงพื้นที่ในไม่กี่วันนี้นะครับ ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินท่านสามารถติดต่อ 
ผมได้โดยตรงครับ ขอบคุณมากครับ เตรียมการไว้แล้วครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณฝ่ายบริหารนะคะ ที่ได้ชี้แจงและไห้ความอุ่นใจให้สมาชิกสภาในส่วนของปัญหาต่าง  ๆ  
ท่ีสมาชิกสภาได้ถ่ายทอดมานะคะ ขอเชิญท่านกิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ ค่ะ 

นายกิติศักดิ์      เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมกิติศักดิ์ เลิศศิริ -
รังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากเขตเลือกตั้งอำเภอโพนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1  
ก็ต้องใคร่ขออนุญาตใช้ระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกและสอบถาม
กับฝ่ายบริหารที่ทำความเข้าใจเพราะว่า ท่าน สจ.จุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร ได้กล่าวพาดพิงถึงอำเภอ     
โพนทองที่ผมทำหน้าที่เป็นสมาชิกว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 67 นั้น อำเภอโพนทอง ได้งบ
มากท่ีสุดใช่ไหม แต่ต้องนำเรียนนะครับว่า เขตของผม ผมยืนยันว่า เขตของผมได้อยู่ 4 ล้านเท่ากับ
ท่านครับ ที่ฝ่ายบริหารได้ให้เกียรติกับสมาชิกในการนำเสนอความเดือดร้อนในเขตของตัวเอง  
แต่ในเรื ่องการที่จะสอบถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานไปนะครับ เรื ่องที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ไปเปิดงานถนนข้าวทิพย์ท่ีอำเภอโพนทอง สืบเนื่องมาจาก 3 อาทิตย์ก่อนผม
ไปวันเกิดนายกหม่อน แต่ไม่มีเรื ่องเหมือนนครปฐมหรอกครับ ท่านนายกหม่อนก็ได้ถามว่า  
เป็นยังไงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดงบประมาณให้ไหม ผมก็บอกว่าเดี๋ยวประชุม  ผมจะ
ถามให้ ก็ต้องนำเรียนนะครับว่า ท่านนายกคงจำได้นะครับว่า ท่านได้รับปากกับพี่น้องชาวอำเภอ
โพนทองที่ท่านไปเป็นประธานเปิดงานถนนข้าวทิพย์ เรื ่องที่ 3 คือเรื ่องการจัดทำงบประมาณ  
ปี 2566 ในตอนนั้นนะครับ ท่านปลัดรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้สมาชิกเสนอ
ความเดือดร้อนในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 6 ล้านบาท พวกกระผมก็ได้เสนอโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านภูเงิน ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ไปยังบ้านโนนศิริ ตำบลโนนชัยศรี ประมาณ 
2,130,000 บาท แต่เนื่องจากว่า จนถึงปลายปีผมก็ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ในเรื่องการทำ
งบประมาณในเรื ่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหลาย ๆ ตำบล   
ซึ่งผมก็เห็นใจท่านนายกนะครับ แม้กระทั่งเพิ่มเติมนะครับได้อยู่ 5,6 โครงการ ก็ลงอยู่ 6 เขต
เลือกตั้ง เนื่องจากในเรื่องเงื่อนไขของงบประมาณจำกัด ผมก็ได้ประสานผมจำได้ผมเข้ามากองช่าง
ประมาณ 3 ครั้ง มาหาท่านปลัดอยู่ 2 ครั้ง ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งก็ต้องนำเรียนต่อ 
ที่ประชุมสภานะครับว่า การเปลี่ยนแปลงโครงการต้องนำสู่ที่ประชุมสภามันเป็นในเรื่องของสภา 
จะอนุมัติในการเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ตาม ถ้าไม่ให้เปล่ียนแปลง ก็เปล่ียนแปลงไม่ได้ ซึ่งผมก็เข้าใจ



  รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566  |  29 

 

อย่างนี้ ก็ต้องนำเรียนนะครับว่า ตอนแรกกองช่างบอกว่าต้องให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ว่าโครงการไปลงต้องทำหนังสือมาให้ ให้ อบจ.เปลี่ยนแปลง ผมก็เลยบอกว่า  
มันมีระเบียบข้อไหนท่ีจะต้องให้ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้จัดโครงการลงไปพื้นท่ี ให้เขาทำหนังสือมาเปล่ียนแปลงโครงการมันไม่มี ซึ่งผมก็ได้อธิบาย
บอกว่า เหตุผลในการเปล่ียนแปลงโครงการ ผมเลยถือโอกาสนี้นะครับ เอาในท่ีประชุมสภามีบันทึก
เป็นเทปการประชุมเลยเป็นทางราชการด้วยซ้ำว่า เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงโครงการเนื่องจาก 
ในเรื่องเงื่อนไขของงบประมาณท่ีเรามีจำกัด พอมากลางปีผมเห็นความเดือดร้อน บอกว่าบ้านโพธิ์ศรี 
ตำบลโพธิ์ศรีสว่างไปบ้านน้อยชลประทาน ตำบลอุ่มเม่า บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่างไปบ้านหนองแวง 
ตำบลโพธิ์ทอง บ้านโสกแดงไปเช่ือมถนนทางหลวงสายโพนทอง-ร้อยเอ็ด บ้านแฝกเช่ือมทางหลวง
แผ่นดินโพนทอง-ร้อยเอ็ด และการสร้างสนามกีฬาให้กับบ้านหนองแวง ซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะ
ให้ทางกลุ่ม อสม. เขามาเต้นแอโรบิค ท่ีผมบอกว่า มีความเดือดร้อนมากกว่า เพราะว่าเส้นทางท่ีผม
เสนอโครงการจากบ้านภูเงินไปบ้านโนนศิริ มันพ้นเส้นทางที่เป็นหมู่บ้านไปแล้วที่ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ทำคอนกรีตให้ แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นก็เข้าใจว่าเป็นถนนท่ีมันอยู่ในขอบเขต
เป็นระหว่างทางเช่ือมตำบลของตำบล และผมก็ได้ทำความเข้าใจกับทางผู้บริหารเขาแล้ว เขาก็บอก
ว่าไม่เป็นไร เขาจะขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งก็ไม่เสียหายอะไร เนื่องจากในเรื่องเงื่อนไขในเรื่อง
งบประมาณในการที่จะเปลี่ยนแปลง แต่เขาบอกว่า งบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท เขาขอประมาณ
สักล้าน 1 หรือ 7,8 แสน ไปแก้ไขปัญหาในการทำถนนคอนกรีตใหบ้้านโพธิ์ศรีไปบ้านน้อยชลประทาน
และบ้านป้องไปบ้านหนองแวง ตำบลโพธิ์ทองตรงนี้ ซึ่งเขาก็ไม่ขัดข้องอะไร ก็เลยอยากนำเรียนท่ี
ประชุมเพื่อบันทึกเป็นบันทึกเทปว่า เหตุผลในการท่ีขอเปล่ียนแปลงไปตามนี้เพราะว่า งบประมาณ 
2 ล้านกว่าบาทนะครับ ทำได้ประมาณ 500 เมตร แต่ระยะทำจริง 3 กิโลเมตร เราทำได้ก็ไม่จบ
เหมือนเดิม แล้วทีนี้เหมือนท่านนายกก็นำเรียนต่อท่ีประชุม ผมจำได้ท่านยังเคยบอกว่า แม้กระท่ัง
งบประมาณมันเหลื่อมปีไป 1 วัน ชาวบ้านขาดโอกาสในการที่จะบรรเทาทุกข์ไป 1 วัน  เช่นกัน 
นะครับ ในตอนนี้มันเป็นงบของปี 66 ถ้าจะไปทำปีหน้าอีก 6 เดือน ชาวบ้านก็ขาดโอกาสในการ 
บรรเทาทุกข์ไปอีก 6 เดือน ผมก็เลยเห็นว่า ในฐานะการทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เห็นว่ามันไม่เสียหายอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการมันเป็นเรื่องของสภา ก็ต้องนำ
เรียนต่อท่ีประชุมนะครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ   เชิญท่านฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านครับ ตอบข้อนำเสนอและข้อ

ซักถามของท่าน สจ.กิติศักดิ์ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ เกี่ยวกับเรื่องงานประเพณีท่ีท่านได้พูดถึง 
ที่ผมเคยได้ไปร่วมงานมหาสงกรานต์ถนนข้าวทิพย์ที่อำเภอโพนทอง ผมมีความคิดอย่างนี้ครับว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเราน่าจะมีโอกาสในการไปร่วมกิจกรรมที่เป็นงานประเพณี  
ในอำเภอต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายอำเภอท่ีอยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ไปร่วมก็
ติดต่อประสานงานมา ส่วนงานมหาสงกรานต์ตอนแรกผมก็คิดว่า เราจะร่วมกับทางเขา คือปกติเรา
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อุดหนุนงบประมาณไปที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอยู่แล้ว 1 แสนบาท แต่เป็นการอุดหนุนให้ทาง
เทศบาลเป็นคนจัด ผมก็เลยมีความคิดว่า ในวาระมหาสงกรานต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เราน่าจะมีกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อสงกรานต์ท่ีผ่านมาก็เลยได้มี
โอกาสไปร่วมที่อำเภอโพนทอง ผมเห็นคนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากและคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดี 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้มีโอกาสในการจัดงานมหาสงกรานต์ ก็เลยได้ประกาศ 
ในงานไปว่า อบจ.ในสงกรานต์ปีหน้าจะมาร่วมจัด คือผมเป็นคนอย่างหนึ่งครับว่า ต่อให้เรื่องเยอะ
เรื่องมากขนาดไหน แต่ผมเป็นคนท่ีถ้าได้รับปากแล้ว ผมไม่เคยลืม และผมก็ได้เตรียมการไว้อยู่แล้ว 
และก็บอกผ่านไปทางท่านายกบุรชาตินะครับ บอกว่า ไม่ใช่ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปรว่ม
จัด แต่ปรากฏว่าเทศบาลโพนทองลดงบประมาณตัวเองลง อันนี้ผมไม่ไปด้วย แต่ถ้าเกิดว่า อบจ.ไป
ร่วมจัดโดย อบจ.จัดสรรงบประมาณไปส่วนหนึ่งอย่างน้อย ๆ เทศบาลโพนทองต้องเอาไว้เท่าเดิม
หรือเพิ่มงบประมาณมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้งานมันยิ่งใหญ่ขึ ้น ไม่ใช่ว่า อบจ.ไปจัด อบจ.เอา
งบประมาณไปช่วย แต่ปรากฏว่าเทศบาลโพนทองไม่จัดสรรไม่ตั้งงบประมาณเอาไว้ อันนี้ก็ไม่ได้  
ก็ฝากท่าน สจ.กิติศักดิ์ไปนำเรียนท่านนายกบุรชาติด้วยแล้วกัน ส่วนกรณีเรื่องการเปลี่ยนแปลง
โครงการ ผมเองไม่ได้ติดขัดหรอกครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะผมเป็นคนที่รับฟังข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นการนำเสนอของสมาชิกในพื้นท่ีอยู่แล้วว่า ท่านมีความเห็นอะไรอย่างไรบ้าง ขอให้ไม่ผิด
กับหลักการต่าง ๆ เพียงแต่ผมเองเป็นห่วงความรู้สึกของคนในพื้นท่ี เป็นห่วงความรู้สึกของคนท่ีเขา
ได้รับทราบอยู่แล้วว่าปีนี้เขาจะได้รับงบประมาณ ผมเองเคยเจอครับ ก่อนท่ีผมจะมาทำหน้าท่ีเป็น
นายก อบจ. สจ.นราภรณ์งบประมาณไปลงในพื้นที่ สจ.นราภรณ์ โดยโยกงบประมาณออกไป  
บ่นอยู่ 3 วันครับ บ่นผ่านหูผมอยู่ 3 วัน บอกว่าโดยโยกงบประมาณไป ชาวบ้านก็เหมือนกันครับ 
คือ สจ.นราภรณ์อาจจะได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนมา ผมก็เป็นห่วงตรงนั้นเอง แต่ว่า 
ถ้าสมาชิกเห็นควรอย่างไรและไม่มีผลกระทบกับท่าน ไม่มีปัญหาครับ ผมก็ยินดีที่จะดำเนินการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับพวกท่าน ลงพื้นที่ตรงไหนก็เป็นพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่กระทบกับผมอยู่แล้ว
ครับ ขออนุญาตเรียนท่ีประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านอนุชิตค่ะ  
นายอนุชิต ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมอนุชิต  ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร สืบเนื่องจาก
เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา ผมมีโอกาสได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ กสอ.ในระดับอำเภอทุ่งเขาหลวง 
ในท่ีประชุมเรามีโอกาสได้หารือปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของ รพ.สต. ซึ่งทุ่งเขาหลวง
มี 5 แห่งครับ ปัญหาอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าในท่ีประชุมจะได้อธิบายความ ทำความเข้าใจว่าในขณะนี้ 
อบจ.เองได้ดำเนินการเร่งรัดในการจัดหาบุคลากรมาเพิ่มเติมสำหรับส่วนท่ีขาดแคลนให้กับ รพ.สต. 
แต่ปัญหาด้านทันตกรรมในปัจจุบันโดยเฉพาะทุ่งเขาหลวง ที่อื ่นผมไม่แน่ใจว่าประสบปัญหา
เช่นเดียวกันหรือไม่ แต่ว่าในด้านทันตกรรมนั้น ตอนนี้ปรากฏว่า รพ.สต.ท้ัง 5 แห่ง ของทุ่งเขาหลวง
เรามีบุคลากรครบ มีเครื่องไม้เครื่องมือครบ แต่เราไม่สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้ พี่น้อง
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ประชาชนจึงต้องไปออกันท่ีโรงพยาบาลประจำอำเภอ ในเบื ้องต้นในที ่ประชุมผมได้เสนอ 
ท่านนายอำเภอในฐานะที่นั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้ ก็บอกว่าขอความร่วมมือไปยัง
ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ซึ่งท่านก็ได้ให้ความกรุณาบอกว่า ในปีนี ้อาจจะไม่ทัน  
แต่ปีงบประมาณหลังจากนี ้ ท่านจะได้หารือกับคณะกรรมการ ผมก็ขอเสนอว่า หารือกับ
คณะอนุกรรมการทำงานของพวกเราว่า ทำแผนร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับ รพ.สต. เขามี
นายแพทย์ท่ีจะเซ็นให้เราได้ เราใช้บุคลากรใช้เครื่องมือของเรา และก็กระจายกัน ของผมถ้าเกิดวัน
ทำการหมุนเวียนกัน 5 แห่ง ก็จะครบพอดีครับ วันจันทร์ – วันศุกร์ ครบพอดี แต่สิ่งที่อยากเรยีน
ถามท่านประธานก็คือว่า ท่านนายกได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า ตอนนี้กำลังหารือกับทางนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดก็คือ สสจ.ในการที่จะให้การรับรอง หรือความคืบหน้าไปถึงไหน หรือเราจะเร่ง
ในการจัดจ้างทันตแพทย์เพื่อสามารถเซ็นอนุมัติให้กับเจ้าหน้าที่ด้านทันตกรรมของ รพ.สต. 
ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เมื ่อไหร่ ยังไง ก็ฝากเรียน  
ท่านประธานถามไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อท่ีจะได้ไปซักซ้อมทำความเข้าใจกับท่านผู้บริหาร ผอ.รพ.สต.
ในพื้นที่และแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ พร้อมท้ังเป็นข้อมูลนำแจ้งสู่อนุกรรมการ กสอ.
ต่อไปครับ ขอบคุณครับประธาน 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ เป็นเรื่องท่ีใช้คำว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา 

เราใช้ความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหา จะใช้คำว่า แก้ไขปัญหา ก็ได้ครับ และการที่เราจะแก้ไข
ข้อบกพร่องในภารกิจการถ่ายโอน เรื ่องทันตกรรมเป็นเรื่องหนึ่งที ่ใช้คำว่า จากเมื่อก่อนพี่ น้อง
ประชาชนได้มาใช้บริการอยู่ที ่โรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพ แต่เนื ่องจากที่มีการถ่ายโอนแล้ว  
เราไม่ได้รับการสนับสนุนจากทันตแพทย์ ทำให้ทันตาภิบาลที่อยู่ใน รพ.สต.ไม่สามารถในการที่จะ
รักษาในส่วนท่ีเกี่ยวกับเส้นประสาทอะไรต่าง ๆ ได้นะครับ ไม่เฉพาะเรื่องนี้ครับ เรื่องอื่น ๆ ด้วย คือ
ในช่วง 1 ปีที ่ผ่านมา บางอำเภอเราก็ได้รับการสนับสนุนจากแม่ข่ายเดิมคือโรงพยาบาลชุมชน  
จากสาธารณสุขอำเภอ บางอำเภอเราก็ใช้คำว่า แทบจะไม่ได้รับการพูดคุย แทบจะไม่มีการประชุม
ร่วมกัน เมื่อการประชุม กสอ.ท่ีผ่านมา น่าจะอาทิตย์ท่ีผ่านมา ในท่ีประชุมก็เลยหารือและข้อตกลง
ร่วมกันว่า จะหาเวทีในการที่จะพูดคุยกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างคณะทำงาน
ร่วมกับทาง สสจ. บอกว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมามีอะไรบ้างท่ีมันติดขัด มีอะไรบ้างท่ีจะต้องแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน มีอะไรบ้างท่ีจะให้ทางสาธารณสุขจังหวัดให้การสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้ โดย อบจ.
รับอาสาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทำ workshop ร่วมกัน เราจะใช้งบประมาณของเราสรุปกัน
ว่าจะได้วันท่ี 27 กันยายนนี้ จะสรุปร่วมกันว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมามีปัญหาอะไรบ้าง และเรา
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงสาธารณสุข ผมขออนุญาตใช้คำว่าทางกระทรวงสาธารณสุข
อย่างไรบ้าง ซึ่งจะได้ข้อสรุปและนำเสนอกับที่ประชุม กสอ.เพื่อให้ทาง กสอ. ได้อนุมัติในหลักการ
ในการที่จะให้ทางสาธารณสุขจังหวัดให้การสนับสนุน ซึ่งเรื่องทันตกรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะมีการ
พุดคุยในวันท่ี 27 กันยายนนี้ ขออนุญาตนำเรียนท่านสมาชิกครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ในส่วนของข้อมูลท่ีทางสมาชิกสภาได้เรียนถาม 
ในที่ประชุมนะคะ ในวันนี้เราก็ได้ใช้เวลาประชุมมาพอสมควรแล้วนะคะ ในส่วนของการพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ประธาน 
จึงขอนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 4 ในวันที ่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในส่วนของกองการศึกษา ซึ่งได้ออก
ดำเนินการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันท่ี 13 กันยายน 2566 ท่ีโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมและโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม และครั้งท่ี 2 
ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์และโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด  
ก็ขอความช่วยเหลือจากท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในส่วนของนักเรียนท่ียังไม่ได้รับทุน จำนวน 
22 คน เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่านนะคะ หากท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือก็ติดต่อทางกอง
การศึกษาได้และเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านร่วมเป็นเกียรติที่ในพิธีมอบทุนการศึกษาที่แจ้ง
ไปเมื่อสักครู่นะคะ วันนี้ เราใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร  
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านผู้อำนวยการ รพ.สต.ทุกท่านที่เข้าร่วม 
การประชุม ขอปิดประชุมค่ะ 

 
เลิกประชุมเวลา  16.25 น.                    
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